

Số: 11/LĐLĐ

Long Biên, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trong đoàn viên, CNVCLĐ quận Long Biên.

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện văn bản số 67/LĐLĐ ngày 18/02/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trong các cấp Công đoàn Thủ đô; Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid – 19 sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gương mẫu thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế gồm Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập - Khai báo y tế. Đặc biệt phải tuân thủ nghiêm việc **khai báo y tế**; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi...phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời. Kiểm soát tốt các hoạt động vui chơi đầu Xuân, dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết. Với các hoạt động cần thiết phải triển khai thì phải đảm bảo nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

2. Ban chấp hành công đoàn cơ sở chủ động rà soát, nắm chắc tình hình đoàn viên, CNVCLĐ trở lại làm việc sau khi kết thúc nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát hiện các trường hợp đi qua hoặc trở về từ các vùng đang có dịch như Quảng Ninh, Hải Dương...từ ngày 27/1 đến nay; tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong đoàn viên, CNVCLĐ.

3. Tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ sau khi trở lại làm việc chủ động khai báo y tế, cài đặt, khởi động lại ứng dụng BlueZone NCOVI để tự theo dõi, bảo vệ bản thân và cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch trên trang mạng xã hội của các cấp công đoàn, Báo Lao động Thủ đô, Facebook của LĐLĐ Quận...

4. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần đặc biệt quan tâm phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay,

sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc; Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người khi chưa cần thiết; Tăng cường các hoạt động trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin, không để đình trệ công việc.

Ban thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị Công đoàn cơ sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, trong đó đặc biệt quan tâm các trường hợp đi qua hoặc trở về từ các vùng có dịch kịp thời phản ánh, báo cáo tình hình đoàn viên, NLD trong trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh, các trường hợp F0, F1, F2 về Liên đoàn Lao động quận Long Biên để tổng hợp, báo cáo Quận và Thành phố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP, TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thị Thu Hằng**